

Hình ảnh Phát "Chăn mền Tình Thương" từ Hi An cho 70 em Khuyết tật do anh LÊ KHUÊ T CH C ngày 18/2/2013

**XIN C M T S B O T R NHÂN AI CUA 2 ÂN NHÂN:
THANH TRUC & THU TH Y (TT-TT)**



Thư Cảm Ơn: Chúng Con Ơn Nhà Ông Bà Quê

Hội An - Ngày 18 Tháng 12 Năm 2013

Thưa cô Mong Hoa, cô Lê Thu Thủy và Nguyễn Thanh Trúc

Lời đầu tiên, cho chúng con được gửi lời thăm hỏi an khang, lời cầu chúc sức khỏe và vạn sự an lành đến các Cô Chú. Kính chúc các Cô Chú và gia đình năm mới 2014 an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.

Cách đây 10 ngày, chúng con đã nhận được qua các Cô Chú gửi cho, chúng con vô cùng xúc động trước tình thương và sự quan tâm đặc biệt của các Cô Chú dành cho chúng con. Năm nay trời đột ngột trở lạnh, lạnh tẻ buốt, sau một ngày mua sắm vật vạ, chúng con lại không đủ ấm khi đem về nên rất là tối. Vì thế, khi nghe Thầy Lê Khue báo rằng sắp nhận được quà ấm của các Cô Chú, các anh chị dùng đầu nhóm KT rất vui mừng. Vì thế, dù rằng rất bận rộn, chúng con vẫn tức tốc chạy ra Đà Nẵng, lội vào Chợ, trên những bước đi qua vật vạ để tìm nơi mua chăn gối gia tốt nhất. Chiều đó, các bạn tập trung đông đủ. Trong cái lạnh tẻ tại trước ngôi nhà Tình Thương. Thầy Lê Khue đã trao tận tay 70 chiếc chăn ấm đủ màu sắc cho 70 bạn, bạn nào cũng vui, cũng thấy lòng mình ấm lại rất nhiều, vì đem này đã có chăn ấm đắp rồi, không còn có rờ, thít thà vì lạnh nữa. Chăn đã ấm, tâm lòng và tình thương của các Cô Chú càng làm ấm thêm nhiều, nhất định đem này các bạn sẽ có một đêm ngon giấc đầu tiên kể từ ngày trời trở lạnh. 10 ngày qua, Trời càng lạnh thêm, các Cô chú à nhưng các anh chị đã ngủ ngon giấc rồi vì các Cô Chú đang "bên cạnh", gia không có được sự quan tâm kịp thời của các Cô Chú, các bạn đã phải chịu lạnh lẽo nhiều trong những đêm qua và những đêm sắp tới, công thêm nỗi lo vì Tết đang đến rất gần, làm thế nào để có được một mùa xuân "ấm áp" đây, chắc các bạn sẽ rất khó ngủ và trằn trọc nhiều hơn.

Chúng con xin gửi kèm vài tấm hình trong chiều hôm đó, để các cô Chú hình dung và nhìn thấy được "những tấm lòng" của mình, những chiếc chăn ấm đủ màu, rất đẹp.

Một lần nữa, chúng con xin được cảm ơn các Cô chú thật nhiều. Chúng con rất mong có dịp được gặp mặt các Cô Chú.

Thầy mặt nhưng người KT Hội An

Con

Phạm Thị Nhật